



ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม  
กองบริหารจัดการวัสดุอันตราย

ข้าพเจ้า พร้อมด้วยบุคลากร กองบริหารจัดการวัสดุอันตราย มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ปลอดภัยและประพสุติมิชอบ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามและคุณธรรมที่พึงประสงค์ ๕ ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” จึงได้กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและพัฒนาคุณธรรม ให้ปรากฏชัดเป็นรูปธรรมในองค์กร ดังนี้

**ปัญหาที่อยากแก้**

๑. การไม่รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่ทำงาน
๒. การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง

**ความดีที่อยากทำ**

๑. การสวมเครื่องแบบข้าราชการทุกวันจันทร์
๒. การไม่รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
๓. การร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บุคลากรของ กองบริหารจัดการวัสดุอันตราย จะยึดถือปฏิบัติเพื่อการขับเคลื่อนองค์กร ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรพัฒนาคุณธรรมอย่างยั่งยืน ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล)

ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัสดุอันตราย

แบบลงนามร่วมประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จำนวนบุคลากรทั้งหมด ๕๘ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๒	นายนราธิป เลหาติรานนท์	นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ	
๓	นางวาสนา เล็กสมบูรณ์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ	
๔	นางสาวปานทอง ศรีคัมปนพรม	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ	
๕	นายจิโรตม ตรีตากม	ผู้อำนวยการกลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๑	
๖	นางขวัญลักษณ์ กัลหะรัตน์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริการงานอนุญาตวัตถุอันตราย ๒	
๗	นางสาวณัฐธิดา อรุณกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและตรวจสอบวัตถุอันตราย	
๘	นายพิศิษฐ์ รัตนธนาฤกษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มบริการงานทะเบียนด้านวัตถุอันตราย	
๙	นางสาวปิยะพร เจริญเจริญ	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย	
๑๐	นางสาวธนธร ยอดสมสวย	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและเลขานุการคณะกรรมการ วัตถุอันตราย	
๑๑	นางสาวจิตติมา เลหาพจนารณ	ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการห้าม อาวุธเคมี	
๑๒	นางสาลินี ประกายรุ่งทอง	ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลและการจัดการวัตถุอันตราย	
๑๓	นางสาวนาถวรรณ สุขชัย	ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์ไอโซน	
๑๔	นางสาวพัทธนันท์ ตาริน	ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อตกลงพหุภาคี ด้านสิ่งแวดล้อม	
๑๕	นายชนเศวร์ ชิตวารากร	ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และกฎระเบียบระหว่าง ประเทศด้านสารเคมี	
๑๖	นางเพชรอุทัยศร เจริญสวัสดิ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	
๑๗	นายจณสิริ ประยูรพรม	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	
๑๘	นางสาววิชชุดา ฤกษ์สงเคราะห์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	
๑๙	นางสาวจณัญญา อ่อนศรี	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	
๒๐	นางสาวสุประวีณ์ วงศ์สุโขโต	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	
๒๑	นางสาวอณณภิกา นาคสินไพศาล	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	
๒๒	นายพุทธพัฒน์ ศิรินพ	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	
๒๓	นางสาวกรณพิรา แก้วฉิมพลี	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	
๒๔	นางสาวทิพย์วรรณ แก้วสุวรรณ	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	
๒๕	นางสาวนัชพรนภัส สีนฤสิทธิ์	วิศวกรชำนาญการ	
๒๖	นายไชยพันธ์ ครันเล็ก	วิศวกรชำนาญการ	



ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๒๗	นางสาวสินีนานา ขาวนา	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	
๒๘	นางนงนุช ภาคมฤค	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	
๒๙	นางสาววัฒนา รักชาวงษ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	
๓๐	นางสาวสุคนธ์ เอี่ยมอนันต์	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	
๓๑	นางสาวอรนิษฐ์ นิธินันท์โสภ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	
๓๒	นายวิสุทธิ ชุมคง	เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน	
๓๓	นายศุภโชค ขาวงษ์	เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน	
๓๔	นางสาวสุภารัตน์ จำปาทอง	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
๓๕	นางสาวพรนภัส เรืองฤทธิ์	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
๓๖	นางสาวอุบลรัตน์ กิตติธนารักษ์	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
๓๗	นางสาวกรรณิการ์ จุลพงค์	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
๓๘	นางสาวอาทิตย์ยา แสงศรีจันทร์	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
๓๙	นายพนธ์ณัฏฐ์ อยู่เย็น	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	
๔๐	นายเฮงเฮง จารุงคราญ	วิศวกรปฏิบัติการ	
๔๑	นางสาวปิยนุช ภูสนิท	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
๔๒	นางสาวสุธาสิณี สิทธิจินดา	นักวิชาการวัดถุอันตรราย	
๔๓	นางสาวศรุตตา อ่วมเมียง	นักจัดการงานทั่วไป	
๔๔	นางสาวปิ่นปิ่นท์ ฉัตรคุปต์วรชิต	นักวิทยาศาสตร์	
๔๕	นางสาวปรารธนา ม่วงแพร	นักวิชาการวัดถุอันตรราย	
๔๖	นายพีระพัฒน์ แอ้พฤกษ์	พนักงานจ้างเหมาบริการ	
๔๗	นางกมลจิตต์ แก้วมา	พนักงานจ้างเหมาบริการ	
๔๘	นางสาวธีรพร สีโรย	พนักงานจ้างเหมาบริการ	
๔๙	นางสาวนงเยาว์ ภาวะโคตร	พนักงานจ้างเหมาบริการ	
๕๐	นายพนพล ประดับมุขศิริ	พนักงานจ้างเหมาบริการ	
๕๑	นางสาวสุธัญญา ชาตมินตรี	พนักงานจ้างเหมาบริการ	
๕๒	นางสาวเรืองลดดา นุชเครือ	พนักงานจ้างเหมาบริการ	
๕๓	นางสาวอริษา อยู่อินทร์	พนักงานจ้างเหมาบริการ	
๕๔	นางศนิชา อยู่อินทร์	พนักงานจ้างเหมาบริการ	
๕๕	นางสาวอัจฉราภรณ์ เพลินจิตร	พนักงานจ้างเหมาบริการ	
๕๖	นางสาวณพดา เกตุทัต	พนักงานจ้างเหมาบริการ	
๕๗	นางสาวธนพร ศิริปริชารัตน์	พนักงานจ้างเหมาบริการ	
๕๘	นายวงศกร ชมเชย	พนักงานจ้างเหมาบริการ	